



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ที่ ๐๕๓๘/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา

ภาคปกติ (กำแพงเพชร) คณะครุศาสตร์ รอบ ๓

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ (กำแพงเพชร) คณะครุศาสตร์ รอบ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (กำแพงเพชร) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่อำนวยการ ประสานงาน ตัดสินและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (กำแพงเพชร) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้ดำเนินด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรม และกิจการนักศึกษา	กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดี	กรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	กรรมการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	กรรมการ
ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	กรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้	กรรมการ

/ผู้อำนวยการ.....

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย

๒.๑ ฝ่ายประสานงานทั่วไป ทำหน้าที่ประสานงานหน่วยต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

ผศ.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา	หัวหน้า
นางสาวน้ำพัก ข่ายทอง	ผู้ช่วย
นางสาวกนกกร ทองคำ	ผู้ช่วย
นายศาศวัต ธรรมบุตร	ผู้ช่วย

๒.๒ กรรมการสอบสัมภาษณ์ มีหน้าที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเรียน ประกอบด้วย

สำหรับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ให้รับเพิ่มสัมภาษณ์ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร ๑๔) ชั้น ๒ ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ดังบัญชีรายชื่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ (กำแพงเพชร) ดังนี้

ระดับ	สาขาวิชา	จำนวน	กรรมการสอบสัมภาษณ์	ห้องสอบสัมภาษณ์
ปริญญาตรี ๔ ปี	วิทยาศาสตร์ทั่วไป	๓	๑. ผศ.ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง ๒. ผศ.ดร.ปราณี เลิศแก้ว ๓. ผศ.ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล ๔. อาจารย์ธิดารัตน์ พรหมมา	อาคารคณะครุศาสตร์ (อาคาร ๔๖) ชั้น ๕ โปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ปริญญาตรี ๔ ปี	ภาษาอังกฤษ	๔	๑. ผศ.ถิรวิทย์ ไพรหมานิยม ๒. ผศ.ชลลิตา กมฺุทธธิไชย ๓. อ.ธารณา สุวรรณเจริญ ๔. อ.คณินิต เปรี้ยวพานิช	อาคารคณะครุศาสตร์ (อาคาร ๔๖) ชั้น ๓ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี ๔ ปี	ภาษาจีน	๒	๑. อ.ดร.นันทน์ภัส ชิตนุรัตน์ เว็บบอร์ ๒. อ.ชลธิชา สว่างไตรภพ ๓. อ.สมหญิง กัลป์เจริญศรี ๔. อ.เทพกาญจนา เทพแก้ว	อาคารคณะครุศาสตร์ (อาคาร ๔๖) ชั้น ๒ โปรแกรมวิชาภาษาจีน
ปริญญาตรี ๔ ปี	คอมพิวเตอร์	๕	๑. อาจารย์เฉลิม ทองจอน	อาคารคณะครุศาสตร์ (อาคาร ๔๖) ชั้น ๒ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
	รวม	๑๔		

๒.๓ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินการสอบสัมภาษณ์
ประกอบด้วย

ผศ.ดร.พชรไพ โประภัสสร	หัวหน้า
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี	ผู้ช่วย
อาจารย์ ดร.พิมพ์นารา บรรจง	ผู้ช่วย
นางวรรณภา สุวรรณพงษ์	ผู้ช่วย
นายสมศักดิ์ พูนใจสม	ผู้ช่วย
นายวุฒิชัย ตรุษลักษณ์	ผู้ช่วย

๒.๔ ฝ่ายจัดสถานที่และสวัสดิการ ทำหน้าที่จัดห้องสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ และเปิดห้องสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ พร้อมทั้งบริการเครื่องดื่มให้กรรมการฝ่ายต่าง ๆ โดยฝ่ายสวัสดิการสามารถรับเครื่องดื่มได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกอบด้วย

นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์	หัวหน้า
นางสาวน้ำพัก ช่างทอง	ผู้ช่วย
นางสาวกนกกร ทองคำ	ผู้ช่วย
นางวาสนา มณีสัย	ผู้ช่วย
นางสาวปยุรฉัตร บุชราภรณ์	ผู้ช่วย
นางสาววรรณพร เมฆช่วง	ผู้ช่วย

ทั้งนี้ มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามคำสั่งนี้

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญานุก พรหมภาสิต)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

Signature Code : F๖๘ailbhsEbqHJewulxW